

Số: 554/BC-UBND

*Hương Thọ, ngày 26 tháng 6 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

**Kết quả xây dựng Nông thôn mới 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2024 của xã Hương Thọ, thành phố Huế.**

### **I. Đặc điểm tình hình chung**

#### **1. Vị trí địa lý:**

Xã Hương Thọ nằm về phía Tây Nam thành phố Huế.

Phía Bắc tiếp giáp phường Hương Hồ (thành phố Huế) và xã Hương Bình (thị xã Hương Trà);

Phía Nam tiếp giáp xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) và xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy);

Phía Đông tiếp giáp sông Hương và xã Thủy Bằng (thành phố Huế);

Phía Tây tiếp giáp xã Hương Bình và xã Bình Thành (thị xã Hương Trà).

#### **2. Diện tích tự nhiên**

Diện tích tự nhiên: 4.690,55 ha, quy mô dân số gồm 1.393 hộ/ 4.975 khẩu.

Địa bàn xã có 8 thôn: thôn Hải Cát, thôn La Khê Bãi, thôn Liên Bằng, thôn Hòa An, thôn Thạch Hàn, thôn La Khê Trẹm, thôn Kim Ngọc, thôn Định Môn.

#### **3. Dân số, lao động:**

- Số hộ: 1.393 hộ

- Nhân khẩu (Thực tế thường trú tại địa phương): 4.975 người

- Lao động trong độ tuổi: 2.753 người

- Mật độ dân số: 105 người/km<sup>2</sup>

### **II. Tình hình thực hiện:**

Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ về kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2024.

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của UBND thành phố giao và các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND xã với những nhiệm vụ trọng tâm: Đôn đốc tiến độ thi công các công trình sử dụng vốn Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu - chi ngân sách; Thực hiện tốt Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được thực hiện quyết liệt; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, bảo hiểm,..để đáp ứng nhu

cầu ngày càng cao của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; duy trì việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyển quân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản xong cũng gặp không ít những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung ở địa phương. Song được sự quan tâm lãnh đạo của thành uỷ, chỉ đạo của UBND thành phố và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền và phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của nhân dân nên tình hình KT - XH tiếp tục phát triển, ANTT - ATXH được đảm bảo, một số chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra với kết quả trong 06 tháng đầu năm 2024.

Về kết quả xây dựng Nông thôn mới, đến nay cơ bản các tiêu chí đều đạt, chỉ còn ba (03) tiêu chí số 02 - Giao thông, Tiêu chí số 04 - Điện và Tiêu chí - 05 Trường học đang chờ cấp trên thẩm định.

**- Tiêu chí số 05 - Trường học:**

Đã xây dựng hoàn thành cơ bản dãy nhà 03 tầng trường THCS Tôn Thất Bách.

Nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học cho giáo viên và học sinh Trường Mầm non Hương Thọ, UBND thành phố Huế quan tâm đầu tư 700.000.000 đồng cải tạo, sửa chữa 02 cơ sở trường Trường Mầm non thuộc dự án nhóm C, công trình dân dụng, Cấp III tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hương Thọ.

**- Tiêu chí số 04 - Điện:** còn tồn tại khoảng cách dây dẫn từ công tơ đến hộ sử dụng điện quá lớn, có nơi trên 200m (*không có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hoặc sử dụng kẹp hãm, kẹp siết 2 đầu,..*); luồng qua các bụi cây, một số dây dẫn còn sà trên mái tôn nhà ở,... như thôn La Khê Bãi, Liên Bằng, Hải Cát, Hòa An,...

Về tồn tại này, UBND xã đã phối hợp với trường thôn 08 thôn trên địa bàn thông báo đến các hộ dân và cùng BQL thôn tổ chức cùng người dân thực hiện nâng cao, đầu nối và néo cột đảm bảo an toàn. Đến nay đã khắc phục cơ bản ở các thôn.

Hiện nay, Điện lực Miền Trung- Công ty Điện lực TT-Huế đã đưa vào khắc phục và có thông báo số: 8893/TB-TTHPC ngày 12/12/2023 về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình lưới điện hạ thế khu vực Hương Trà năm 2024 trong đó có TBA Hương Thọ 1 với chiều dài 350m.

- Đường dây trung thế: đoạn vượt đường QL 49B gần cầu Tuần (thuộc thôn La Khê Bãi) có khoảng vượt dài và dây dẫn trần tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn; Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện một số tuyến đường dây chưa đảm bảo, vẫn còn tồn tại một số cây cối hai bên hành lang lưới điện có nguy cơ gãy đổ, va quệt vào đường dây, nhất là khi có gió mạnh xảy ra,...

Đối với tồn tại này, kính đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Huế có ý kiến với Điện lực Thừa Thiên Huế xem xét phối hợp khắc phục.

- Đường dây hạ thế: Một số tuyến đường dây có khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất, mặt đường, mái nhà người dân, lối vào ngõ xóm chưa đảm bảo theo quy định như khu vực trường Tiểu học Hương Thọ, Trạm y tế,... thuộc thôn La Khê Bãi, Liên Bằng,...

Đối với hai hạng mục này, UBND xã đã có thông báo số 177 ngày 04/3/2024 về việc tổ chức néo cột, bó, nối đường dây điện đảm bảo an toàn đường điện sau công tơ vào từng hộ dân và Công văn số 203 ngày 11/3/2024 gửi Điện lực Hương Trà về việc xem xét quan tâm hỗ trợ việc bó nối đường dây sau công tơ mất an toàn do nhiều hộ dân không có tuyến hạ thế rẽ nhánh, đường dây kéo xa trên 50m và nhiều hộ dân cùng chung một cột néo, trụ đỡ.... Hiện nay cơ bản một số điểm khu dân cư đã tổ chức khắc phục xong.

### **III. Kế hoạch thực hiện**

Để giữ vững và đảm bảo các tiêu chí cũng như phân đầu đạt các tiêu chí còn lại, được sự quan tâm của UBND thành phố và các cấp ngành của Thành phố, trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư 06 tháng cuối năm 2024, tổng số vốn đầu tư hạ tầng cơ sở đạt 12.750.000.000 đồng (*Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*). Trong đó:

- Đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hải Cát: 10.000.000.000 đồng.
- Đầu tư xây dựng mở rộng đường thôn Thạch Hàn: 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng đường thôn La Khê Bãi: 750.000.000 đồng.

Đã kiến nghị UBND thành phố Huế đầu tư kinh phí 7,5 tỷ đồng xây dựng mở rộng 11 tuyến đường Kiệt xóm với tổng chiều dài 2,5 Km theo Đề án của UBND thành phố Huế.

### **IV. Tồn tại, hạn chế**

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

Ngân sách hỗ trợ từ chương trình còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong khi khả năng huy động nguồn lực của xã còn khó khăn. Đặc biệt là cơ sở trường học.

Sự tham gia thụ động của bà con nhân dân, còn trông chờ ỷ lại vào nhà nước, thiếu ý chí phấn đấu trong các dự án hỗ trợ sản xuất. Tính nhân rộng và lan tỏa còn thấp, ít hộ nhân rộng mô hình và đầu tư.

Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động chưa thật sự đồng bộ, chủ yếu là bộ phận Nông nghiệp - Địa chính.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý chưa phát huy được vai trò đậm nét (đặc biệt là các thôn và các Tổ kế hoạch).

Đầu tư công thiếu vốn nên chưa có chủ trương đầu tư.

#### **2. Nguyên nhân**

##### **a. Nguyên nhân khách quan:**

Có một số tiêu chí cứng cần nguồn kinh phí lớn, ngân sách địa phương khó khăn đòi hỏi sự hỗ trợ của cấp trên, nên quá trình thực hiện còn chậm. Một số tiêu chí đạt nhưng chất lượng chưa cao thiếu tính bền vững nên khối lượng công việc về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị rất lớn, đa dạng...; trong thực hiện phải vừa làm vừa nghiên cứu rút kinh nghiệm, bổ sung.

Một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhất là cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế nông thôn.

#### **b. Nguyên nhân chủ quan:**

Một số cán bộ công chức xã, cán bộ thôn chưa chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa các ban ngành còn thiếu kịp thời, chặt chẽ. Một số ban ngành chưa cụ thể hóa nhiệm vụ của ban ngành mình trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Nguồn vốn đầu tư ngân sách cho Chương trình còn thấp so với nhu cầu; công tác huy động sự đóng góp của nhân dân còn rất hạn chế; huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chưa thực hiện được và khó khăn do tình hình kinh tế đang gặp khó khăn chung.

### **IV. Thuận lợi, khó khăn:**

#### **1. Thuận lợi.**

Được sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, Thành uỷ, UBND thành phố bổ sung đầu tư và có các chính sách đầu tư. Khuyến khích nhân dân trên địa bàn khai thác tối đa về tiềm năng đất đai làm giàu cho gia đình và xã hội. Bà con nhân dân có ý chí, cần cù lao động, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

#### **2. Khó khăn.**

Nằm tại vị trí cách xa trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km. Các vấn đề y tế, an sinh xã hội còn thấp, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Việc nắm bắt các thông tin đại chúng, chính sách còn nhiều hạn chế. Khí hậu thời tiết nằm trong khu vực miền Trung nên chịu ảnh hưởng rất lớn của khí hậu khắc nghiệt, mùa Hè nắng kéo dài kèm theo gió Tây Nam khô nóng, mùa mưa khí hậu lạnh, lượng mưa thường tập trung vào một số tháng thường gây ra lũ lụt, ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất đời sống dân sinh, đặc biệt là sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

### **V. Đề xuất, kiến nghị.**

Để sớm đạt tiêu chí còn lại và tiếp tục duy trì, giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được xin kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù như sau:

Tiếp tục bố trí nguồn vốn cho địa phương thực hiện Chương trình đặc biệt là vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, phát triển sản xuất, chuyển đổi

cơ cấu cây trồng vật nuôi...; ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Có chính sách kích cầu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng; tạo điều kiện thông thoáng và môi trường đầu tư tốt nhất để các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chương trình Nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2024 của xã Hương Thọ./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng điều phối của Tỉnh;
- BCD xây dựng NTM Tỉnh;
- BCD xây dựng NTM thành phố;
- Văn phòng điều phối NTM của thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã;
- Các thành viên BCD, BQL XD NTM xã;
- Lưu: VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thìn**